



โครงการนี้สนับสนุนโดย
สหภาพยุโรป



ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูล กับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ยุค 4.0

องค์กรพัฒนาและแกนนำชาวบ้านต้องการระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสำหรับใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยได้จัดทำโครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” ขึ้นมา และนำร่องแล้วในกลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ 10 กลุ่มในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการชนเผ่าพื้นเมือง

การดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่ผ่านมา พบกับข้อท้าทายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ **ข้อมูลที่มีอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองยังไม่เพียงพอและขาดความถูกต้อง** นอกจากนี้ **ชนเผ่าพื้นเมืองเองก็เข้าไม่ถึงข้อมูลที่จำเป็นของรัฐ** ส่งผลให้พวกเขาสูญเสียโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหรือบริการของรัฐ และขาดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรณรงค์เพื่อสิทธิของตนเอง

นอกจากนี้การขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ยังก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและมีอคติต่อชนเผ่าพื้นเมือง (เช่น การใช้คำเรียกที่มีความหมายเชิงลบสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองบางกลุ่ม) ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังส่งผลให้การจัดทำนโยบายและแผนงานที่ออกมาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง

“พวกเราไม่ชอบที่คนข้างนอกเรียกเราว่าซาไก คนป่า หรือ เงานะ เราอยากให้เราเรียกเราว่า
มานิมากกว่า เพราะมานิแปลว่า “คน”

ปอย ศรีสายทอง, แกนนำชาวมานิ





โครงการนี้สนับสนุนโดย
สหภาพยุโรป



การขาดข้อมูลที่ถูกต้องทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหา หรือทำให้สาธารณชนเข้าใจถึงปัญหาที่ชนเผ่าพื้นเมืองเผชิญอยู่ เช่น ปัญหาการถูกอพยพโยกย้ายออกจากป่า (เช่นกรณีของพี่น้องมละบริ) และการถูกจำกัดสิทธิการทำมาหากินตามประเพณีในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เช่น กรณีของชาวเล เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูงและองค์กรภาคีจึงร่วมกันพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลัก คือ องค์กรชุมชน สมาชิกชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าร่วมกระบวนการชนเผ่าพื้นเมืองทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ รวมทั้งการเจรจาในระดับนโยบายและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระดับต่างๆ โดยมีการนำร่องในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชนเผ่ามละบริ ก่อ(อิมป์) ปิซู ของ ญ้อกูร ไทแสก มอแกน มอแกน อูร์กลาไว้ย และมานิ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและคณะทำงานระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการชนเผ่าพื้นเมือง

สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองเป็นประเด็นที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ สำหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน สหภาพยุโรปสนับสนุนการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและการปรึกษาหารือกับชนเผ่าพื้นเมือง สหภาพยุโรปจะอยู่เคียงข้างกับชนเผ่าพื้นเมืองในการต่อสู้เพื่อจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เสมอภาคต่อไป

ท่านทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 และจะสิ้นสุดลงปลายปี 2561 นี้ กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ การรณรงค์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ ระบบฐานข้อมูลนี้ช่วยเอื้อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวดเร็วขึ้น เช่น การนำเอาผังตระกูลไปใช้ประกอบในการขอสัญชาติไทยของชาวมานิในแถบเทือกเขาบรรทัด ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ชาวมานิได้รับสัญชาติไทยแล้ว กว่าร้อยละ 80





โครงการนี้สนับสนุนโดย
สหภาพยุโรป



หลังจากทำแผนผังเครือข่ายดิจิทัลสัญชาตญาณการเก็บข้อมูล และดำเนินการเก็บข้อมูลแล้ว ทางรัฐ
เร่งรัดให้มีการทำบัตรประชาชนให้พี่น้องมาฉิม ข้อมูลผังเครือข่ายที่เราทำ เป็นหลักฐานประกอบขึ้น
สำคัญที่ช่วยให้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติง่ายขึ้น นำไปสู่การออกบัตรให้กับมาฉิมในที่สุด จึงทำให้สิทธิ
ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ตามมา

ชัยยุทธ บุญนุ้ย อาสาสมัครปฏิบัติการเก็บข้อมูลชุมชน ชนเผ่ามาฉิม

นอกจากนั้นกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ยังช่วยรื้อฟื้นความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายภายในเผ่าให้มีความเข้มแข็ง
จากการไปมาหาสู่กันมากขึ้น เช่น ไทแสก ในจังหวัดนครพนม และสกลนคร

เราได้เพื่อนมากขึ้น ได้เพื่อนใหม่ ๆ บางครั้งเราต้องไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวระหว่างการเก็บข้อมูล
นอกจากนี้เรายังมีโอกาสในการพบปะกับเครือข่ายที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว ซึ่งช่วยให้เรา
เสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายไทแสกมากขึ้น

จวง ก้อนกั้น อาสาสมัครปฏิบัติการเก็บข้อมูลชนเผ่าไทแสก

ระบบฐานข้อมูลนี้สามารถนำไปขยายผลสู่ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มอื่นๆ ในประเทศไทยได้ โดยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆในการเก็บข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการสื่อสารและ
รณรงค์ในระดับนโยบาย และเชื่อมประสานกับกระบวนการชนเผ่าพื้นเมืองในระดับสากล

ผลของการดำเนินงานโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เป้าหมายและเจตนารมณ์ร่วมของชนเผ่าพื้นเมือง
ในไทยที่ตั้งไว้เป็นจริง นั่นคือ “ชนเผ่าพื้นเมืองในยุค 4.0 สู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

นายพนม ทะโน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

Email: phanom.ipf@thai-ips.org หรือ ipf@thai-ips.org

